

QUẬN ỦY LONG BIÊN
BẢN TUYÊN GIÁO

*

Số 34- HD/BTGQU

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Long Biên, ngày 09 tháng 9 năm 2013

HƯỚNG DẪN

**Nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm
của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị
và các đoàn thể chính trị - xã hội**

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 27/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban Tuyên giáo Quận ủy, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Quận ủy hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm phần V “Cách lãnh đạo” của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Sử dụng cuốn sách làm tài liệu, tư liệu cho nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các bộ chủ chốt các cấp”.

- Trao đổi, thảo luận về các nội dung chủ yếu của một số tác phẩm của Bác được giới thiệu trong cuốn sách, liên hệ với phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác trong chuyên đề học tập năm 2013.

- Đưa việc học tập, trao đổi, thảo luận các nội dung trên vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đoàn thể chính trị XH.

II. Nội dung học tập và liên hệ

1. Nghiên cứu phần V “Cách lãnh đạo” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, hiểu sâu sắc hơn tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách lãnh đạo, trong đó đặc biệt là lãnh đạo bằng phương pháp nêu gương; liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và bàn cách tổ chức thực hiện.

2. Nghiên cứu nội dung tác phẩm “Dân vận” của Hồ Chí Minh, làm rõ hơn tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách quần chúng của Bác; liên hệ với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, trong triển khai thực hiện

